



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 3 ต.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,828 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 1,637,432 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย เสียชีวิตรวม 17,011 คน หายป่วยเพิ่ม 11,894 ราย หายป่วยสะสม 1,580,167 ราย กำลังรักษา 112,251 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 54,851,395 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 235,417,004 ราย เสียชีวิต 4,811,563 ราย รักษาหาย 212,226,720 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ญีปุ่นคลายล็อกเดินทางเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มกักตัว 10 วัน ออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 2,000 คน เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน สิงคโปร์ ติดเชื้อพุ่งสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาด กลับมาคุมเข้มโควิดอีกรอบ สำนักข่าวในสวีเดนรายงานว่า รายงานผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกเพิ่มเป็นมากกว่า 5 ล้านราย พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโกและอินเดีย ในรอบสัปดาห์ล่าสุดทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเฉลี่ยวันละ 8,000 ราย คิดเป็นการเสียชีวิตประมาณ 5 รายในทุก 1 นาที เป็นผลจากเชื้อสายพันธุ์เดลตาที่แพร่กระจายรวดเร็วเป็นเชื้อหลักของโลกในขณะนี้ กัมพูชา ทยอยลดป่วยโควิดลดฮวบ หลังคนฉีดวัคซีนทะลุ 83%

ประเด็นสำคัญ

1. อนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ไทยได้สูงสุด 9 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ประชาไท, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, mcot, thaipbs, TNN, thebangkokinsight, moneyandbanking

-ราชกิจจาฯ ประกาศอนุญาตกรณีพิเศษ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 2,000 บาท อยู่ในไทยได้นานสูงสุด 9 เดือน เพื่อนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศ

2. จ.ยะลาลดผู้ติดเชื้อพุ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, workpointtoday, thestandard, TNN, sanook, mcot, thaigov, thejournalistclub)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แจงสถานการณ์ที่ จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มพรวด 738 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงจัดกิจกรรม -งานเลี้ยงในชุมชน แต่ไม่ใช้การระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ สธ. เดินหน้าสร้างความตระหนักเรื่องมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา ตรวจ ATK 10% ทุกสัปดาห์ และเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโดยเร็ว

3. เตรียมนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์รักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มียารักษาโควิดหลายตัวที่ต่างประเทศกำลังวิจัยในระยะที่ 3 เช่น ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของบริษัท MSD, ยาโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ ของไฟเซอร์ คาดรู้ผลวิจัยช่วงก.ย.-พ.ย.นี้ โดยหากผลวิจัยยาโมลนูพิราเวียร์สำเร็จ บริษัทผู้ผลิตวางแผนจะขึ้นทะเบียนกับ ออย.สหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.64 ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะมีการขึ้นเทียบกับ ออย. ภายใน พ.ย.นี้ และ สธ. จะสั่งนำเข้ามาใช้ในประเทศ เพื่อใช้แทน "ยาฟาวิพิราเวียร์" เนื่องจากกลไกการทำงานเหมือนกัน แต่โมลนูพิราเวียร์จะเฉพาะเจาะจงกับไวรัสก่อโรคโควิด 19 โดยใช้ 40 เม็ด 5 วัน ต่อผู้ป่วยที่มีอาการน้อย 1 คน

4. ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และภาคเอกชน พัฒนายาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ สำหรับเด็กและผู้ป่วยโรคโควิด 19 ตำรับแรกในประเทศไทย ล่าสุดกระจายไปหลาย รพ. ทั่วประเทศ และสามารถลงทะเบียนรับยาผ่านทางเว็บไซต์ <https://favipiravir.cra.ac.th> โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดต่อ รพ.จุฬาภรณ์โดยตรง

5. ดีเคย์ 4 ต.ค. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นร.-เยาวชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, isaranews, thebangkokinsight, workpointtoday)

-ศธ. ดีเคย์ 4 ต.ค.นี้ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน-เยาวชน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ด้านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พร้อมกับโรงเรียนใน 12 เขตสุขภาพทั่วไทย เบื้องต้นมีเด็กยื่นขอรับวัคซีนแล้ว 71.67%

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thejournalistclub</p> <p>-ดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานในวัยเรียนต่อกรณี “การฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี” พบประชาชนกว่า 61% พร้อมให้บุตร-หลานรับวัคซีนโควิด แม้วันผลข้างเคียงถึง 77.59%</p> <p>6. แนะนำฉีดไฟเซอร์เข็ม 2 ให้เด็กชาย 12-16 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ 3 วันที่ 22 ก.ย. 64 มีข้อกำหนดถึงจำนวนเข็มที่ต้องฉีดวัคซีนให้เด็ก โดยพบว่าเด็กและวัยรุ่นชายมีโอกาสเสี่ยงต่ออาการข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อและเยื่อหัวใจอักเสบ มักเกิดหลังฉีดเข็ม 2 ในเด็กผู้ชายกลุ่มอายุ 12 - น้อยกว่า 16 ปี มากกว่าเด็กผู้หญิง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงมีคำแนะนำให้ชะลอการฉีดเข็มสองในเด็กผู้ชายวัยนี้ก่อน ส่วนเด็กผู้หญิงรับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มได้ โดยห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และแนะนำหลังจากฉีดวัคซีนชนิด mRNA ให้งดออกกำลังกายหนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์</p> <p>7. ล่ารายชื่อปลด ผอ.อก. กรณีวัคซีนโมเดอร์นาไม่ส่งตามกำหนด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-จากที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีน “โมเดอร์นา” ได้ออกแถลงการณ์เมื่อ 1 ต.ค. 64 ว่า กำหนดการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาในไตรมาส 4 ของปี 2564 จำนวน 1.9 ล้านโดส คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในเดือน พ.ย. 64 จากก่อนหน้านี้ที่กำหนดจะส่งมอบในเดือน ต.ค. 64 จนเกิดกระแสต่อต้านและแสดงความไม่พอใจต่อองค์การเภสัชกรรม ในฐานะตัวแทนภาครัฐและผู้ดำเนินการจัดซื้อให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ล่าสุดมีผู้สร้างแคมเปญล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ https://www.change.org/p/นายกรัฐมนตรี-ปลดผอ-องค์การเภสัชกรรม-รับผิดชอบกรณีวัคซีน-moderna-ไม่ส่งตามกำหนด เพื่อร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-องค์การเภสัชกรรม เผยว่า ได้รับจดหมายแจ้งจาก บ.ซิลลิค ซึ่แจ้งกรณีส่งโมเดอร์นาล่าช้าว่า แหล่งผลิตในยุโรปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสำหรับนำเข้าไว้มีแนวโน้มว่าจะส่งมอบได้ตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป แต่บริษัทจะพยายามนำเข้ามาให้ได้ภายในเดือน ต.ค. โดยจัดหาจากแหล่งผลิตอื่นมาทดแทน โดยเฉพาะสหรัฐฯ อก. และสมาคมรพ.เอกชน จะติดตามเร่งรัดให้มีการส่งมอบให้ได้ตามที่ บ.ซิลลิคฯ เคยแจ้งไว้ และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะเร่งกระจายตามสัดส่วนที่ รพ. ได้จองไว้อย่างรวดเร็วต่อไป</p> <p>8. 4 จว.ชายแดนใต้ปฏิเสธวัคซีนสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>-สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 ระบุ พบผู้ป่วยสูงในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา มาจากพฤติกรรมส่วนตัวและสังคม เช่น การบริโภค พิธีกรรมศาสนา และที่สำคัญคือปฏิเสธการฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่สูง</p>	
<p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เผยยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วน 4 จังหวัดภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะนำเร่งฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. จะแก้ไขประกาศของ สปสช. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยจะกลับมารับการคุ้มครองตามประกาศของ สปสช. แทน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนหน้านี้ โดยจะให้ผลบังคับย้อนหลังถึง 5 เม.ย. 64 เพื่อเสนอเป็นวาระเร่งด่วนให้บอร์ด สปสช. พิจารณาต่อไป</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบายด้านเขตสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, thainews, thailandplus, infoquest, thaigov, thejournalistclub</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้เปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องที่เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ ที่ รพ.ปากช่องนานา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 5 ด้าน (5 Big Rocks) ได้แก่ การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพ และการปฏิรูปเขตสุขภาพ นำร่อง 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 เริ่มจากเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมีความพร้อม มีการปรับระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยชุมชน/ภาคี/อปท. มีส่วนร่วม มีจุดคัดกรองสุขภาพ 9,041 แห่ง ครอบคลุมทุกตำบลทุกจังหวัด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaigov, js100, thailandplus, thaipbs, thebangkokinsight, thejournalistclub, mcot, acnews</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ มีประชาชนได้รับผลกระทบบาดเจ็บ 51 คน เสียชีวิต 27 คน และสูญหาย 1 คน มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านกุ่ม จ.พระนครศรีอยุธยา รพ.สต.โนนพะยอม รพ.สต.ศรีบุญเรือง และรพ.สต.บ้านดอนตูม รวมได้รับผลกระทบ 78 แห่ง สามารถเปิดบริการตามปกติ 48 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 8 แห่ง และปิดบริการ 29 แห่ง ทั้งนี้ ได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ 144 ทีม ดูแลผู้ประสบภัยใน 17 จังหวัด รวม 60,467 คน ตรวจรักษา 8,597 คน ส่วนใหญ่น้ำกัดเท้า ประเมินสุขภาพจิต 7,797 คน พบเครียดมาก 2 คน ให้การดูแลแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, mcot, thailandplus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนอาจเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และกลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม โดยได้กำชับหน่วยงานในสังกัด ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยที่มากับน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก เตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่</p>	-
<p>ปรับระดับศักยภาพ รพ.ปากช่องนานา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนา รพ.ปากช่องนานา เพื่อปรับระดับศักยภาพเป็น รพ.ทั่วไประดับใหญ่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยชื่นชม ผอ.รพ.ปากช่องนานา เป็นผู้ที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสถานที่ องค์กร และคณะแพทย์พยาบาลทุกคนที่ช่วยกัน</p>	-
<p>แนะให้เด็กล้างมือป้องกันพยาธิซoonไช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai news</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่คุณแม่ท่านหนึ่งเผยแพร่ภาพ มือของลูกชายที่มีพยาธิซoonไชอยู่ใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งมือ ซึ่งเป็นโรคผิวหนังติดเชื้อที่เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิหรือแมลงบางชนิดเคลื่อนที่ไปตามผิวหนัง จึงขอเตือนผู้ปกครองกำชับบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็ก หลังเล่นดิน ททราย ล้างมือให้สะอาดจนติดเป็นนิสัย และถูกต้องตามหลัก 7 ขั้นตอน ป้องกันพยาธิซoonไช และลดการติดและการแพร่ระบาดของโควิด 19</p>	-
<p>ข่าวปลอม : ริดสีดวงเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ</p> <p>-สถาบันมะเร็ง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีมีการแชร์ “โรคริดสีดวง” จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ว่า ไม่เป็นความจริง โดยปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานเนื้อแดงเนื้อแปรรูปเป็นประจำ อาหารกากใยน้อย</p>	-